

มูลนิธิเอสซีจีสานต่อโครงการเยาวชนคนทำดี

มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคน สานต่อ “โครงการเยาวชนคนทำดี” ปีที่ 6 ให้นิสิตนักศึกษาปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพราะเชื่อว่าเยาวชนที่รับผิดชอบต่อสังคมในวันนี้ย่อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ “เก่งและดี” ในวันหน้า

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ โครงการเยาวชนคนทำดีโดยมูลนิธิเอสซีจีได้เปิดรับสมัครต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “กล้า ลอง ดี” เพื่อให้คนรุ่นใหม่กล้าออกจาก Comfort Zone แล้วลองกระโจนไปทำความดี ซึ่ง 5 ปีที่ผ่านมา นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงพื้นที่ทำโครงการจริง เพื่อฝึกการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน นับเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่หาไม่ได้จากห้องเรียน

ขณะเดียวกันการทำโครงการด้วยจิตอาสาจะทำให้น้องๆ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ในวันข้างหน้าจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ใช้ชีวิตเพื่อตน



เองและผู้อื่นอย่างมีคุณค่า จึงขอเชิญชวนน้องๆ มารวมตัวกันเพื่อทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมน้องๆ ที่สนใจสมัครร่วมโครงการเยาวชนคนทำดีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2561 หรือติดตามข่าวสารโครงการได้ผ่าน Facebook Fanpage “เยาวชนคนทำดี” ซึ่งโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับงบประมาณดำเนินงานสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท

กิตติพงษ์ บำรุงพงษ์ นักศึกษาชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาปีเตอร์ เคมี วิทยาลัยเทคนิคระยอง เล่าประสบการณ์จากการทำโครงการ

กักหน้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ เขาและเพื่อนๆ ได้ร่วมกันแก้ปัญหา น้ำเน่าเสียจากบ่อกักน้ำเสียของเรือนำกลางระยองที่เอ่อล้นเข้าไปเจ็บนองบ้านเรือนของชุมชนว่า “เมื่อปีที่แล้วผมและเพื่อนสมัครโครงการเยาวชนคนทำดี ปีที่ 5 เพื่อไปช่วยแก้ปัญหา น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเรือนจำและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งยังไหลเอ่อเข้าไปในชุมชนด้วย สิ่งที่เราทำคือ

การประกอบกักกันโดยวางจอร์ไฟฟ้าเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยปรับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ชาวบ้านก็ดีใจเพราะกลิ่นไม่พึงประสงค์หมดไป ตอนแรกผมไม่มั่นใจว่าจะทำได้สำเร็จ แต่พอได้ลงมือทำแล้วผมภูมิใจและประทับใจกับโครงการนี้มาก เพราะทำให้ผมมีความรับผิดชอบมากขึ้น ช่วงทำโครงการ ผม เพื่อน รุ่นพี่ แม่แต่อาจารย์ ก็ได้ช่วยด้วยกันบ่อยขึ้น ทำให้พวกเราสนิทและเปิดใจฟังกันมากขึ้น”